

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Halloween Và Kỷ Niệm Tình Yêu Trong Bài Thơ “Ngày Lễ Ma Thật Tuyệt Vời Khó Quên” Của Trần Lễ Nguyên** của đồng hương **Nguyễn Mỹ Phương**. Hội chân thành cảm tạ quý vị tác giả. Kính mời. **Trân trọng.**



HALLOWEEN VÀ KỶ NIỆM TÌNH YÊU TRONG BÀI THƠ “NGÀY LỄ MA THẬT TUYỆT VỜI KHÓ QUÊN” CỦA TRẦN LỄ NGUYÊN.

Khi đã ở vào buổi hoàng hôn của đời người, cảm xúc của chúng ta thường hướng về hoài niệm. Những hoài niệm đó, đôi khi là “cứu cánh” cho hiện tại.

Người ta hay nói, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, không ai sống bằng quá khứ. Nhưng thực ra, có những phút giây trong cuộc đời, người ta đã sống bằng quá khứ, nhờ quá khứ, nhất là quá khứ đẹp đẽ, mà vượt qua giông gió của cuộc đời hiện tại.

Là tôi muốn nói đến kỷ niệm tình yêu, nhất là những tình yêu đầu tiên, chứ không phải là tình yêu ở lưng chừng thời gian hay tình yêu cuối cùng...

Bài thơ “NGÀY LỄ MA THẬT TUYỆT VỜI KHÓ QUÊN” của Trần Lê Nguyên thực sự gợi lên trong tôi biết bao kỷ niệm trong sáng và đầy say mê của những cảm xúc tình yêu đầu tiên ngày ấy...

Đây đó đã bắt đầu trang trí những quả bí ngô, những mặt nạ của quỷ sứ, những gương mặt của thần Chết gớm guốc... Ai cũng đã từng sợ biết bao những gương mặt ma quái đó, nhưng cũng hết sức tò mò, muốn lạc vào thế giới quỷ ma rùng rợn để thấy mình được che chở yêu thương tới mức nào. Vì thế, Ngày Lễ Ma trong quá khứ là một câu chuyện vui, tươi tắn, dễ thương, đầy e thẹn.

Tình yêu, trong trái tim mỗi người sẽ là một vùng cảm xúc khác nhau, sẽ chẳng ai giống ai khi nói về kỷ niệm tình yêu. Sẽ có những rung động, sẽ có những say đắm, sẽ có những ngại ngùng, và sẽ có cả những sợ hãi, lảng lo...nên khi đọc bài thơ “Ngày Lễ Ma Thật Tuyệt Vời Khó Quên” của Trần Lê Nguyên, người đọc cảm nhận được những xúc cảm rất đời tinh tế của thi sĩ khi viết về rung động tình yêu đầu đời hết sức chân thành và rất đời đắm say.

Cái hay của bài thơ không chỉ dừng lại ở chuyện miêu tả hành động và rung cảm mà là ở sự lắng đọng của chiều sâu cảm xúc, của những gì xuất phát từ con tim, từ khát khao đồng cảm tận hưởng chứ không phải trần trụi bởi “mục đích” của cuộc gặp gỡ hẹn hò tận “nông trại” heo lánh vắng vẻ xa xôi với bốn bề hình nộm ma quái...

Mượn Lễ Ma để chở người yêu đi xin kẹo tận nông trại xa xôi, rồi “nhân cái dịp” người yêu sợ ma mà “xin kẹo nghĩa tình” thì nghe có vẻ quen quen. Nhưng Trần Lê Nguyên rất ý nhị khi nói đến môi hôn, đến cái ôm vụng về, đến sự đắm say trước thanh xuân tươi mới của người yêu... Bài thơ là sự chân tình của tình yêu, ở chỗ, họ không chỉ là xin kẹo của Lễ Ma, mà là “Mình đi xin kẹo trăm năm nghĩa tình”.

Ngày Lễ Ma, cùng với những kỷ niệm khó phai của giây phút ngọt ngào bên nhau, sẽ trở thành kỷ niệm và ký ức không bao giờ quên trong lòng, dẫu sau này, tình đầu chưa chắc đi đến tình cuối...

*“Khi yêu mơ phút lừa đôi
Đêm mong ngày nhớ bồi hồi em ơi!
Một lần xin kẹo trong đời
Ngày Lễ Ma thật tuyệt vời, khó quên”.*

“Xưa hôn em một lần rồi đau thương trọn kiếp”... một lần, mà là lần đầu, chắc sẽ là mãi mãi trong lòng.

Những người có “tình đầu cũng là tình cuối” thật hạnh phúc, vì cả cuộc đời, cảm xúc của tình đầu sẽ sống mãi trong mái nhà họ, sẽ là chất men say để tình yêu thăng hoa.

Xin chia sẻ với những “tình đầu không là tình cuối”, vì biết rằng, những gì tình đầu mang lại sẽ là mãi mãi, sẽ rất khó phai nhòa, nên dù sau này, sẽ có những mối tình đến sau, rồi đi bên cạnh đời nhau, thì kỷ niệm tình yêu đầu tiên vẫn cứ hiện diện, chỉ thoáng qua, nhưng làm lòng se thắt lại, với nỗi nhớ tưởng chừng đã quên từ lâu.

Ừ thì lá vẫn xanh, chim vẫn hót, mây vẫn bay.... Ừ thì rồi mọi vui buồn sẽ qua đi trong cuộc đời, nhưng riêng kỷ niệm tình yêu thanh xuân thì còn mãi...

Ngày Lễ Ma sắp tới, chắc cũng có ai đó có những kỷ niệm đặc biệt này.

Cảm ơn thi sĩ Trần Lễ Nguyên đã có một bài thơ hay về tình yêu, tình yêu trong ngần và đẹp đẽ biết bao.

NGÀY LỄ MA THẬT TUYỆT VỜI KHÓ QUÊN

*Ước gì anh có người yêu
Đã đi xin kẹo một chiều Lễ Ma
Chở ra nông trại thật xa
Em nhìn hình nộm thể là đứng im.*

*Môi em quyến rũ anh tìm
Không gian lắng đọng, đắm chìm đam mê
Anh hôn lên mái tóc thề
Ngực căng nhựa sống tràn trẻ tuổi xuân.*

*Ôm em khoảng cách thật gần
Sợ ma ngày lễ giảnh phần của anh
Mắt em đêm tối long lanh
Cúi đầu nhìn xuống cỏ xanh thẹn thùng.*

*Nói anh dám gạt người dưng
Đi xin kẹo mà ra vùng tối tăm
Thật lòng em cứ yên tâm
Mình đi xin kẹo trăm năm nghĩa tình.*

*Lúc này em hãy lặng thinh
Anh đang say đắm dáng hình của em
Mai này thao thức mỗi đêm
Nhớ lần xin kẹo ngọt mềm đôi môi.*

*Khi yêu mơ phút lữa đôi
Đêm mong ngày nhớ bồi hồi em ơi!
Một lần xin kẹo trong đời
“Ngày Lễ Ma” thật tuyệt vời, khó quên.*

(2015)

Halloween 2020.